

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๓



คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
สำนักงาน ก.พ.ร.

ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีคำขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. บัญชีคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการขอ
ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๓. ภาพถ่ายคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายฯ ซึ่งถือเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยจะต้องเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ รวมทั้งได้ส่งคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบการใช้งบประมาณเหลือจ่ายต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนได้รายงานกลุ่มรายการเดิมตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๙ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นั้น

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ขอเรียนว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อ
คณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้าน
งบประมาณ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ สรุปผลการพิจารณาเป็นดังนี้

๑. รับทราบกลุ่มรายการที่เป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายและการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีที่
ไม่มีผลกระทบต่อแผนฯ และเห็นชอบกลุ่มรายการที่เป็นการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายและการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
กรณีที่มีผลกระทบต่อแผนฯ ซึ่งทั้ง ๒ กลุ่มรายการถือว่าเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จึงให้นำเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการ
พิจารณาต่อไป

๒. เห็นชอบในหลักการที่ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณามอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
 เครืองาม) เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในคราวต่อไป

๓. เห็นชอบ...

๓. เห็นชอบให้นำคำขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามข้อ ๑ ซึ่งไม่สามารถก่องหนี่ผูกพันได้ทันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งรายการเดิมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการก่องหนี่ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอผ่อนผันในการขยายระยะเวลาการก่องหนี่ผูกพันเป็น ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

โดยที่สำนักงานงบประมาณได้ให้ความเห็นว่ารองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีตามนัยมาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังกล่าว หมายถึง รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งตามกฎหมายมีอำนาจกำกับดูแลส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ไม่มี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่มีอำนาจกำกับดูแล ดังนั้น เรื่องใดที่กำหนดให้ต้องเสนอรองนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี ก็ควรต้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่มีอำนาจกำกับดูแลทั่วไปซึ่งการบริหารราชการ แผ่นดิน ตามนัยมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. จึงได้รวบรวมคำขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใ้ ใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และคำขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งหลักการที่ขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณามอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิชณุ เครืองาม) เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเรื่องการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณา และนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบตามที่เสนอด้วยแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย ๑ - ๓

อนึ่ง สำหรับข้อเสนองของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อขอ ผ่อนผันต่อคณะรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลาการก่องหนี่ผูกพันให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ไม่สามารถดำเนินการ ก่องหนี่ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ออกไปเป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นั้น คณะรัฐมนตรีในการ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีมติขยายระยะเวลาการก่องหนี่รายจ่ายลงทุนออกไปจนถึงสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดดำเนินการก่องหนี่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กรรมการและเลขานุการ ก.น.จ.

กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคฯ

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๘๘๒๑, ๙๙๒๖

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๑๒